

Số: /BC-TT

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015-2020, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình

Thanh tra tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng; Phòng Nghiệp vụ 1; Phòng Nghiệp vụ 2; Phòng Nghiệp vụ 3; Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng; Phòng Giám sát kiểm tra và Xử lý sau thanh tra.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện

Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao..

III. Kết quả thực hiện

1. Thực hiện các yêu cầu của Quyết định số 521/QĐ-TTg

Lãnh đạo cơ quan thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm và tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phát huy công tác bảo vệ ANTQ; các đoàn thể thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, giám sát. Cán bộ, công chức đã dần có chuyển biến tích cực về nhận thức, xác định rõ hơn trách nhiệm trong thực hiện và phát huy công tác bảo vệ ANTQ trên tất cả các mặt công tác của cơ quan; đồng thời, hạn chế được những tiêu cực và đấu tranh phòng chống có hiệu quả những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

2. Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội

Để tăng cường mối quan hệ công tác, năm 2017 Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Công tác bảo đảm an ninh trật tự

Thanh tra tỉnh đã ban hành các Kế hoạch về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I và đợt II, trong đó có nội dung về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Định kỳ hằng năm, Thanh tra tỉnh đều xây dựng Kế hoạch công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với 8 nội dung gửi Công an tỉnh, đồng thời tổ chức cho các phòng nghiệp vụ, cá nhân ký cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Thanh tra tỉnh nằm trong toà nhà hợp khối, lực lượng bảo vệ chuyên trách do sở Tài chính thuê Công ty vệ sĩ đảm nhận an ninh trật tự khu vực vòng ngoài, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-TT ngày 11/8/2016 về việc kiện toàn Tổ bảo vệ bán chuyên trách theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP. Tổ bảo vệ Bán chuyên trách có chức năng tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh trong công tác thực hiện và duy trì phong trào Toàn dân BVANTQ, đảm nhận công tác an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, tài sản, tài liệu của cơ quan, là đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn trong cơ quan.

Thanh tra tỉnh đã ban hành nội quy phòng, chống cháy nổ và 100% cán bộ, công chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, hàng năm cơ quan Thanh tra tỉnh đều đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Tập thể lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn cơ quan, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thanh tra tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương về đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới cán bộ, công chức trong cơ quan thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, các buổi sơ kết, tổng kết, hội nghị ...

Nội dung của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”; phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua của ngành, tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức trong toàn ngành tham gia.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm: Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan có sự chuyển biến rõ nét; 100% cán bộ, công chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự; thường xuyên kiện toàn đội Tự vệ cơ quan, Tổ bảo vệ bán chuyên trách và cử tham gia tập huấn dân quân tự vệ, đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

2. Tồn tại, hạn chế: Việc biểu dương, nhân rộng các nhân tố tích cực tham gia phong trào an ninh tổ quốc còn thấp.

IV. Phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới

1. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển trong cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.

3. Cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Công An tỉnh tổ chức.

Trên đây là báo cáo của Thanh tra tỉnh về kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015-2020/.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT.

CHÁNH THANH TRA

Đàm Quang Vinh